



## ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

### เรื่อง การจัดการเรียนรู้ สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

---

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ว่าควรเป็นอย่างไร จึงจะไม่ให้กระทบการพัฒนาของนักเรียน และนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้หลายอย่างที่ต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เปิดภาคเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มให้นักเรียนปรับตัวให้พร้อมเรียนรู้จากที่บ้านที่เราเรียกว่า Home-Based Learning Community (HBLC) ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการเรียนรู้ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนเดิมเป็นต้นไป เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียเวลา และโอกาสการเรียนรู้ไปโดยเปล่าประโยชน์ และเป็นการรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจจะมีผลกระทบอีกครั้ง
๒. การเรียนรู้แบบ Home-Based Learning Community (HBLC) เป็นแนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บริบทตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและตามบริบทที่มีในบ้าน ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติและผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง ผ่าน Task based มากกว่าปกติ นักเรียนจะได้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (โดยใช้โปรแกรม Zoom ,MS Team, Google Suite และอื่นๆ) ในการประสานงานกับครู และเพื่อนของนักเรียนในบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ที่หลากหลายที่ต่างจากการเรียนรู้ปกติในห้องเรียน เช่น ทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะในการทำงาน ทักษะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเป็นไปตามวัย มีสมรรถนะด้าน EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การตั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูล

อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ รวมทั้งต้องมีระบบ logistics ที่ปลอดภัยแพ็คเกจ เพื่อขนส่งสื่อการเรียนรู้อะไรหลายอย่างเป็นระยะๆ บางอย่างเป็น Box Set กลับไปมาระหว่างบ้านกับโรงเรียน

๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริการของ Google Classroom ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากการทำกิจกรรมง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้ เช่น ตอบคำถามหรือแบบฝึกหัด แล้วจึงพัฒนาเป็นลำดับต่อไป โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้สอนสามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนจากการสังเกต การเข้าร่วมเรียนและการส่งงานของผู้เรียนผ่าน Google Classroom ได้ ถึงแม้บริการจะอำนวยความสะดวกและมีข้อดีหลายประการ การเรียนในชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมกันไป เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
๔. ในแต่ละระดับชั้น ดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อซักซ้อมกระบวนการต่างๆ และการทำงานร่วมกันตามข้อที่ ๑ ๒ และ ๓ ภายในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะแจ้งกำหนดการต่างๆ ให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า

จึงขอประกาศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเพื่อทราบ และดำเนินการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Google Classroom ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง